

## การดำเนินการพัฒนาน้ำประปาหมู่บ้านตามแนวทาง 3C

ดำเนินการขับเคลื่อนผ่านโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและราคาเหมาะสมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG6) ภายในปี พ.ศ. 2570 ปีงบประมาณ 2567 แผนการดำเนินการ ธันวาคม 2566 - สิงหาคม 2567 โดยมีกิจกรรมการขับเคลื่อน ดังนี้

- 1) ประชุมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน (ออนไลน์)  
แผนการดำเนินงาน ธ.ค. 2566 - มี.ค. 2567
- 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบและผู้ดูแลระบบประปาของ อปท.จังหวัดสงขลา พัทลุง และยะลา แผนการดำเนินงาน มี.ค. 2567
- 3) นิเทศติดตามและส่งเสริมระวางคุณภาพน้ำประปาและตู้จำหน่ายหยอดเหรียญ  
แผนการดำเนินงาน ม.ค. - ส.ค. 2567

### การดำเนินการรอบ 5 เดือนแรก

❖ ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 ประชุมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน (ออนไลน์) ในวันที่ 19 มกราคม 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดย นายมานะ หะสาเมาะ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 สายวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 7 จังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 7 จังหวัด สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 14 และ 16 รวมทั้งสิ้น 27 คน โดยสาระสำคัญในการประชุมคือ การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้มาตรฐานประปาสะอาด 3 C และ ประปาดื่มได้ กรมอนามัยภายใต้บทบาทของคณะทำงานขับเคลื่อนประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการดำเนินงาน และพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน



### ❖ กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามและส่งเสริมระวางคุณภาพน้ำประปาและตู้จำหน่ายหยอดเหรียญ

- ครั้งที่ 1 : 6 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา นำโดยนายมานะ หะสาเมาะ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 สายวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เข้าพบผู้บริหารและบุคลากร เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลตำบลรูสะมิแล เพื่อเยี่ยมชมพลังและหารือเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนงานสุขภาพโภชนาการ งานประปาสะอาด 3 C ตลอดจนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอื่นเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เศรษฐกิจสุขภาพ และนักท่องเที่ยวปลอดภัย ตลอดจนให้เกิดการพัฒนาในด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือ EHA ต่อไป



- ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี ตรวจแนะนำและติดตามการจัดการ



คุณภาพน้ำประปา เทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก อ.เมือง จ.ปัตตานี เป้าหมาย การขับเคลื่อนประปาหมู่บ้านสะอาด ประจำปี 2567 และนิเทศติดตาม ประเมินเรือน้ำกลางปัตตานีรอบที่ 1 ตามมาตรฐานสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ด้อยโอกาส โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ซึ่งได้ตรวจประเมิน และให้คำแนะนำใน 10 ประเด็น โดยเฉพาะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น ด้านสุขกรรม โรงเลี้ยง เรือนนอน การจัดการน้ำสะอาด การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น พร้อมนี้ได้ดำเนินการเฝ้าระวังด้าน สุขาภิบาลอาหารและน้ำ ด้วยชุดทดสอบภาคสนาม อ.11 อ.13 และ เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ HACH DR-900

- ครั้งที่ 3 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์อนามัยที่ 12 โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศติดตาม การดำเนินงานขับเคลื่อนประปาสะอาด ของเทศบาลตำบลลำใหม่ และสุ่มตรวจคุณภาพน้ำอย่างง่าย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานราคาเหมาะสมสู่เป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายในปี 2570 ปีงบประมาณ 2567

